



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว การเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าของ นายอานนท์ ภูชะนาม ชาวบ้านห้วยจี่ หมู่ 8 ต.ห้วยจี่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ญาติและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเคยสัมผัสตัวนายอานนท์เกิดความหวุ่นวิตก และเดินทางไปขอรับการฉีดวัคซีนมากกว่า 600 คน นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด และทีมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายอานนท์ พร้อมทั้งรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งมี 8 อำเภอ จากทั้งหมด 18 อำเภอ
ไทยโพสต์ มติชน โพสต์ทูเดย์ thaipbs	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงวิตกกังวลจะติดเชื้อจากผู้เสียชีวิตรายที่ 11 เพราะมีการดูแลใกล้ชิดและเคยสัมผัสเลือดผู้เสียชีวิตมาก่อน ว่า ทางทฤษฎีการติดโรคจากคนสู่คนเป็นไปได้ แต่ยังไม่พบหลักฐานยืนยัน ที่เคยพบคือการติดเชื้อจากการผ่าตัดนำกระจกตาจากคนที่เป็โรคพิษสุนัขบ้ามาใส่ให้คนที่ปกติ และปกติเชื้อโรคจะอยู่ที่น้ำลาย ดังนั้น การติดจากคนสู่คนจึงมีโอกาสต่ำ แต่หากประชาชนไม่สบายใจให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ค้นหาคนสัมผัสเสี่ยง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องพิจารณาการให้วัคซีน และขออย่าเตือนประชาชน หากถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลาย ๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีน จากนั้นรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควรไปตามนัดทุกครั้ง
ไทยโพสต์ มติชน	-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีก 4 คนที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำลายสุนัขตัวเดียวกัน ได้สอบสวนข้อมูลเชิงลึกถึงจุดที่สัมผัสน้ำลายเพื่อประเมินการรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ส่วนเจ้าหน้าที่รพ. 2 แห่งที่มีการสัมผัสเกือบ 100 คน ต้องประเมินว่าควรรับวัคซีนหรือไม่เช่นเดียวกัน
เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5	-กล่าวว่า ปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 14 ราย แต่ปี 2561 นี้ ยังไม่ถึงครึ่งปี ตายไปแล้ว 11 ราย ล่าสุดที่กาฬสินธุ์ เมื่อควบคุมสุนัขจรจัดไม่ได้ จึงควรรณรงค์ให้ความรู้ชาวบ้าน ไม่ให้เหมือนรายล่าสุดที่ใช้เหล้าขาวล้างแผลและไม่ไปฉีดวัคซีน
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	รับมอบอาคารผู้ป่วย -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. รับมอบอาคารสิริวัฒนภักดี 2 ของรพ.วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยครอบครัวสิริวัฒนภักดีบริจาคทุนทรัพย์กว่า 5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ และประชาชนในพื้นที่
ONB NEWS	100 ปีการสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 ที่รพ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “SMART AGING” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ การแพทย์ และการสาธารณสุขไทยในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เกิดสำนึกทางประวัติศาสตร์และได้ร่วมยินดี
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	คลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า คลินิกหมอครอบครัวจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยจะต้องลงทุนถึง 5 หมื่นล้านบาทในการดำเนินการให้ครอบคลุม แต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะมีมูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท หรือกล่าวได้ว่า การลงทุนคลินิกหมอครอบครัวทุก 1 บาท จะสร้างผลความคุ้มค่าได้ถึง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กว่า 4 บาท
<p>ผจก.ออนไลน์ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยการตรวจสอบพันธุกรรมไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิงวิธีการตรวจของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ที่มีความไวและความจำเพาะสูง โดยใช้ตัวอย่าง ได้แก่ น้ำลาย ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากคอ/โพรงจมูก น้ำไขสันหลัง เลือด และตัวอย่างชิ้นเนื้อ ได้แก่ เนื้อสมอง ปอด ไตและม้าม การเก็บตัวอย่างส่งตรวจจะใช้อย่างน้อย 2 ชนิดตัวอย่างขึ้นไป สามารถรู้ผลการตรวจได้ภายใน 8 ชั่วโมง ส่งตรวจได้ที่ศูนย์ประสานงานตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 02-9511485 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต โทร. 02-9510000-11 ต่อ 99312, 98362</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>อาหารกลางวันนักเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงโครงการอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน ว่า ได้มอบให้ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากกรมอนามัย และสำนักโภชนาการ เข้าไปร่วมมือกับทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวางแผนการจัดทำอาหารกลางวันคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ใช้ไทย สดุด ลันซ์ โปรแกรม ซึ่งเสนอคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ ศธ.เป็นเจ้าภาพ และเสนอให้อปท.พิจารณาจัดให้มีนักโภชนาการประจำอย่างน้อยอำเภอละ 1 คน เพื่อให้คำปรึกษาร่วมกับการใช้โปรแกรมไทย สดุด ลันซ์ด้วย</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>ยาฝังคุมกำเนิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถคุมกำเนิดได้นาน 3 ปีและ5 ปี ไม่มีผลรบกวนต่อการมีเพศสัมพันธ์ สามารถมีบุตรได้ตามปกติทันทีหลังหยุดใช้ยา แต่อาจมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อย เช่น เป็นสิว ปวดศีรษะ หรือประจำเดือนมากระปริดกระปรอย ที่ผ่านมามีกรมนามัยร่วมกับสปสช.จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น โดยสปสช.สนับสนุนการให้บริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด) ให้แก่หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีทุกสิทธิที่อยู่ในภาวะหลังคลอด แท้งหรือต้องการคุมกำเนิด โดยขอรับบริการได้ที่สถานบริการในเครือข่าย สปสช.ทั่วประเทศ</p>
<p>สยามรัฐ Springnews</p>	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจะมีภูมิต้านทานอ่อนแอ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งเชื้อวันโรคได้ง่าย ซึ่งอาการของโรคจะรุนแรงมากกว่าปกติ คือ มีไข้ยาวนานกว่าปกติ น้ำหนักตัวลดลงมากกว่า มีการแพร่กระจายของวันโรคออกไปยังอวัยวะอื่น ๆ มากกว่า นอกจากนี้ อาจเกิดอาการข้างเคียงจากยาที่รักษาวันโรค</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาวันโรคจะรักษาระยะสั้นประมาณ 6 เดือน หากผู้ป่วยได้รับการรักษาครบกำหนดและไม่ดีอาจจะมีโอกาสหายขาดมากกว่าร้อยละ 95 แต่ปัญหาที่พบคือผู้ป่วยที่แพ้ยาง่ายและไม่มารักษาสม่ำเสมอ ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและการรักษาขาดความต่อเนื่อง ส่วนการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>คำแนะนำดูบอลโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการชมฟุตบอลโลก ว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมี 2 แบบ คือ การพักผ่อนไม่เพียงพอ และการติดพนัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต โดยถ้าอยู่ในระดับเบื้องต้น ผู้ป่วยจะสามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จำเป็นต้องได้รับการบำบัด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน</p>	<p>ระบบลงทะเบียนออนไลน์ รพ.เมตตาประชารักษ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า รพ.เมตตาประชารักษ์ จ.นครปฐม นำรูปแบบการลงทะเบียนออนไลน์มาใช้อำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ลดระยะเวลารอคอยและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล
ไทยโพสต์	<p>กลุ่มไลน์ป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอสภูป่า นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้เปิดกลุ่มไลน์แอด "@AntiYung" เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจากทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง สามารถเข้ากลุ่มโดยพิมพ์คำว่า @AntiYung ในช่องค้นหาเพื่อน หรือสแกน QR Code จากนั้นเพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อเข้ากลุ่ม</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท</p> <p>-เสนอสภูป่า นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมักเกิดกับกลุ่มคนอายุมาก แต่อาจเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวได้หากมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของหมอนรองกระดูกไวขึ้น เช่น ยกของหนักด้วยท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งหรือยืนทำงานไม่ถูกท่า ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงที่กระดูกสันหลัง ออกกำลังกายหักโหม และน้ำหนักตัวที่มากเกินไป การป้องกันคือ ไม่ยกของหนัก หรือยกของในท่าเดิม ๆ มากเกินไป ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานทุก 2-3 ชั่วโมง หมั่นออกกำลังกาย ทำกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอ หลังและหน้าท้อง ไม่ควรมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากจะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกลดลง และเกิดการเสื่อมเร็วขึ้น และที่สำคัญหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์</p>
สยามรัฐ	<p>การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบัน สิรินครเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ดำเนินงานบ้านวิถีชีวิตอิสระ เพื่อให้คนพิการได้ฝึกทักษะดำเนินชีวิตอย่างมีอิสระ และกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้ป่วย/ผู้พิการต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ หรือผ่านการพิจารณาจากทีมฟื้นฟูสมรรถภาพว่าควรได้รับการฝึกทักษะ</p> <p>ด้าน นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า การส่งเสริมทักษะดำรงชีวิตเป็นการจัดบริการเฉพาะรายและรายกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.บริการฝึกทักษะคนพิการ ประเมินความสามารถและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนฝึกกิจกรรม ได้แก่ หัตถกรรม ทำอาหาร นันทนาการ คอมพิวเตอร์ กีฬา 2.บ้านวิถีชีวิตอิสระ จัดสถานที่ 4 ห้องเสมือนบ้าน จัดสถานที่-สิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการฝึกดำเนินชีวิตของคนพิการ 3.การกระตุ้นและพัฒนาทักษะการกลับเข้าสู่สังคม นอกจากนี้ ยังประสานส่งต่อด้านการศึกษา ฝึกอาชีพใหม่หรือเพิ่มทักษะให้กลับไปประกอบอาชีพเดิม</p>
เดลินิวส์	<p>แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด ซึ่ง ป.ป.ส. ได้เสนอให้ ศธ. มท. พม. และกทม. ร่วมกันพิจารณา โดยใช้เครื่องมือการสอนหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ผ่านครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และให้สร.ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต คือ การสอนให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจรอ มีความคิดของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาด้านสุขภาวะอื่นเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในระยะยาว เช่น เหล้า บุหรี่ เป็นต้น และให้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้วย</p>
ไทยรัฐ สภูป่าหน้า 1	<p>ตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยทั้ง 6 ประเภท โดยกรมอนามัยอยู่ระหว่างนำร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคประเทศไทย พ.ศ.... เข้าสู่การกลั่นกรองของคณะกรรมการ เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ และนำเข้าสู่คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ออกข้อบัญญัติควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่มในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนของการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดการกับตุน้ำดื่มหยอดเหรียญเถื่อน เริ่มตั้งแต่วันที่คุ้มครองผู้บริโภค 30 เม.ย. 2561</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
พิมพ์ไทย เดลินิวส์	<p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จะมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่จะพ้นวาระ 29 ธ.ค. 2561 นี้ ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเข้ารับการสรรหา โดยตรวจสอบคุณสมบัติและดาวโหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ http://indi.dtam.moph.go.th, http://www.dtam.moph.go.th, http://www.thaimed.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา โทร. 0 2159 5607-8</p>
แนวหน้า	<p>การเข้าร่วมหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership : CPTPP ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ข่าวว่าสนใจพาไทยเข้าร่วม ทำให้ภาคประชาชนโดยเอฟทีเอ ว็อทซ์แกลงข่าวแสดงจุดยืนเมื่อ 12 มิ.ย. 2561 ขอให้รัฐบาลทบทวนอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อกังวลหลายประเด็น เช่น 1.การนำเข้าพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ 2.การนำเข้าเครื่องมือแพทย์มือสอง อาจอย่างยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของเชื้อเอชไอวี 3.การนำเข้าพืชและสมุนไพรไปผูกขาดตามอนุสัญญาอายุพอพ 1991 ซึ่งเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ 4.การคุ้มครองสิทธิบัตรยาอย่างกว้างขวางกว่ามาตรฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ กลับมาเข้าร่วม จะครอบคลุมไปถึงการจดทะเบียนยาเก่า ขยายอายุสิทธิบัตร จับกุมสินค้าละเมิดสิทธิบัตรขณะขนส่ง การจำกัดการขึ้นทะเบียนยาชื่อสามัญ</p>
สยามรัฐ	<p>คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เขต 10</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมวิชาการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เขต 10 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมีผู้บริหาร สธ.เขต 10 นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหน่วยบริการ จาก 5 จังหวัด 70 อำเภอ จำนวน 360 คนเข้าร่วมประชุม ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ที่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เหมาะสมกับพื้นที่</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	<p>แอปฯ iAmbulance</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับทีมวิจัยจากม.รามคำแหง พัฒนา iAmbulance Application แจ้งเตือนตำแหน่งของรถพยาบาลฉุกเฉินด้วยระบบ GPS โดยเทียบตำแหน่งรถพยาบาลฉุกเฉินกับรถยนต์คันอื่นๆ และส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์เพื่อประเมินผล แล้วส่งสัญญาณภาพหรือเสียง พร้อมทั้งคำร้องขอทางให้หลบซ้ายหรือขวาไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ขับขี่รายอื่นบนเส้นทางที่รถพยาบาลจะต้องเคลื่อนผ่าน โดยติดตั้งเข้ากับรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ควบคุมรถสามารถสื่อสารกับผู้ไร้อินเทอร์เน็ตโดยตรง ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ผ่านฟังก์ชัน SOS และเพื่อใช้รับสัญญาณจากรถพยาบาลฉุกเฉินที่จะต้องขับผ่าน</p> <p>นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับ “ระบบการจัดการสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ” ทำให้สามารถเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรได้เมื่อมีรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่เข้าใกล้ไฟจราจร ผ่านระบบคลาวด์และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และมี “ระบบการจัดการสัญญาณไฟจราจรแบบกึ่งอัตโนมัติ” ซึ่งจะติดตั้งที่ป้อมตำรวจบริเวณแยก เพื่อใช้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนแก่ตำรวจในบริเวณดังกล่าวให้ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟแก่รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยนำร่องในพื้นที่เขตลาดกระบัง และมีแผนขยายไฟจราจรอัจฉริยะไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนย้ายผู้ป่วย และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของรถฉุกเฉินให้มากขึ้น</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด เนชั่นทีวี	<p>วัดขยายอ่างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จ.ตรัง ร่วมกับตำรวจภูธร จ.ตรัง สนธิกำลังลงตรวจสอบวัดสิทธิโชค ซึ่งมีชื่อเสียงในการรักษาโรค สะเดาะเคราะห์ และการทำพิธีขอขมากรรม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบขายยารักษาโรค โดยไม่ได้รับอนุญาต พบว่ามีการจำหน่ายยา ประกอบด้วย สมุนไพรรักษาโรคต่างๆ เช่น ว่านรักษาอาการปวดข้อเข้าลักษณะเป็นน้ำมันใช้ทาภายนอกเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด บรรจุในลังกระดาษจำนวน 6 ลัง ประมาณ 200 ขวด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เพื่อส่งมอบให้ สสอ.ทำการตรวจสอบ
พิมพ์ไทย	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อม กอ.รมน.ขอนแก่น ผสานกำลังทหาร-ตำรวจ และจนท.สาธารณสุข เข้าตรวจสอบร้ายขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 9 แห่ง ในตลาดค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น พบสินค้าไม่ชัดเจนและโฆษณาเกินจริงจำนวนมาก โดยการเข้าตรวจสอบครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัท สยามเฮลท์และเมจิกสกิน โดยจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือแจ้งร้านค้าต่าง ๆ ให้ส่งคืนสินค้าทั้งหมดและห้ามนำมาจำหน่าย</p>
เดลินิวส์	<p>ทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราหรือผู้พิการ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.พื้นที่กทม. ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานเขตหรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 0-2791-7610 2.ต่างจังหวัดติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา 3.ติดต่อผ่านศูนย์บริการถามตอบปัญหาด้านการทะเบียน โทร. 1548 เพื่อประสานหน่วยงานบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ไปดำเนินการให้ ปัจจุบันได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการแล้วกว่า 7,000 ราย</p>
M2F	<p>จัดฟันเถื่อน</p> <p>- เสนอข่าว ตำรวจ สภ.เกาะสมุย คุ่มตัว น.ส.ศศิพร รอบรู้ อายุ 24 ปี พร้อมของกลางสำหรับใช้จัดฟันหลายรายการที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่ารับจัดฟันเถื่อน โดยสารภาพว่ารับจัดฟันแพะชั้นมาได้ 1 เดือนเศษ ใช้การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มีคนมาจัดฟันแล้ว 7 คน เรียนรู้การจัดฟันจากยูทูป และจามาจากคลินิกจัดฟันที่เคยทำงาน คิดราคาจัดฟันตั้งแต่ 300-800 บาท</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch